



คำสั่งอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ที่ ๕๓๓.../๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลและบริการอื่นๆ

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นสถานบริการให้บริการสาธารณสุขด้านสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้บริการรักษาพยาบาล มีความจำเป็นต้องให้บริการทั้งในเวลาราชการ วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลและบริการอื่นๆ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ให้บริการด้านสาธารณสุข ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการดำเนินงานให้รายงานต่อนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อทราบทันที เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยนเรศ ยอดแดง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว



คำสั่งอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ที่ ๔๙๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถาน ที่ราชการ

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย พื้ที่รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการให้พ้นจากการโจรกรรม วินาศกรรม บ่อนทำลาย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถาน ที่ราชการนั้น

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่ออยู่เวรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วกำหนด โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้อยู่เวรยาม รักษาอาคารสถานที่ราชการ ตามวัน เดือน ปี ที่กำหนด
ในวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
และในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
๒. ให้ผู้อยู่เวรยาม สนใจข่าวสารต่างๆ และบันทึกเหตุการณ์ระหว่างอยู่เวรยามแต่ละคนหากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทันที
๓. ถ้าผู้อยู่เวรยามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ขออนุญาตเปลี่ยนเวรเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยเรศ ชอตแดง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว